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23 กันยายน 2562 

“จุรินทร์ “เยือนถิ่น พังงา เดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 

ชาวพังงา ชูป้ายตอนรับ “ฮีโร่คนใต้” 

---------------------------------------------- 

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นจังหวัดพังงา ร่วมประชุมช้ีแจง

นโยบายประกันรายได้ตามโครงการณ์รับรู้ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ที่ หอประชุม  

ศูนย์ราชการ อ้าเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความ

คิดเห็นกว่า 1,000 คน ซึ่งนายจุรินทร์ เดินทักทายด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่นอย่างทั่วถึง 

โดยนายจุรินทร์ กล่าวตอนหนึ่ง ว่าหนึ่งต้าแหน่งที่ส้าคัญในวันนี้ที่ตนได้รับคือ ต้าแหน่งหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ตนเป็นผู้แทนฯพังงา มาหลายสมัย แต่วันนี้ตนจะตั้งใจท้าหน้าที่เป็นผู้แทนฯของประชาชนทั้ง

ประเทศอย่างสุดความสามารถไม่ให้เสียชื่อคนปักษ์ใต้  

วันที่ประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล ก็เพื่อตั้งใจจะท้านโยบายประกันรายได้ให้กับเกษตรกรได้จริง 

วันนี้ผ่านมาไม่ถึง 2 เดือน ครม.ได้อนุมัตินโยบายประกันรายได้ให้กับข้าวและปาล์มน้้ามัน ซึ่งเป็น 2 ใน 5  

ที่เราต้องการให้มีการประกันรายได้ (1.ข้าว  2 .ปาล์ม 3. ยางพารา 4. มันส้าปะหลัง 5. ข้าวโพด)   

ในส่วนของยางพาราน้ัน ตนได้หารือกับนายเฉิลมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรฯ ว่า ในวันที่ 4 ตุลาคม นี้ จะมีการน้าเข้าที่ประชุมครม.เพื่อเร่งด้าเนินการให้มีการประกัน

ราคายางให้พี่น้องเกษตรกรให้เร็วที่สุด 

ส่วนชาวสวนปาล์มวันน้ี ครม. อนุมัติ ประกันรายได้ 4 บาท /กก.เรียบร้อยแล้ว วันน้ีชาวสวนปาล์มจะมี

เงิน 2 กระเป๋า กระเป๋าที่ 1 มาจากการขายปาล์ม กระเป๋าที่ 2 มาจากส่วนต่างในนโยบายประกันรายได้   

โดยจะโอนเข้าบัญชี ธกส. คนละไม่เกิน 25 ไร่ (เพราะจากการตรวจสอบของกระทรวงเกษตรฯพบว่า ชาวสวน

ซึ่งเป็นขาวบ้านส่วนใหญ่มีที่ไม่เกิน 25 ไร่) 

 

 

 



 

 

 

โดยกระทรวงเกษตร มีวิธีคิดที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ จะเป็นงวดแรกของ

การจ่ายเงินส่วนต่างปาล์มน้้ามัน โดยจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ และจะโอนไปทุกๆ 45 วัน  

จนครบ 8 งวด ขอย้้าว่า ขอให้เป็นเกษตรกรที่ปลูกจริง ไปขึ้นทะเบียนตามความเป็นจริง   

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ส้าหรับมาตรการในการฟื้นราคาปาล์มนั้น วันนี้ต้องยอมรับว่า

ปริมาณปาล์มที่ปลูกในประเทศ มีมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ จึงท้าให้ราคาปาล์มตกต่้า  

กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้ 

1. รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทย ใช้ บี 10 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั่วประเทศ 

2. กระทรวงพาณิชย์จะเร่งมาตรการส่งออกให้ได้มากที่สุด 

3. กระทรวงพาณิชย์จะเข้มงวดกับการลักลอบน้าเข้าโดยใช้มาตรการเด็ดขาด 

4. จะให้ กฟผ. น้าไปเผาเพือ่ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 

เช่ือว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถสร้างสมดุลให้กับราคาปาล์มภายในประเทศได้จนท้าให้ราคาปาล์ม

กับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีนายจุรินทร์ ยังได้กล่าว รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า 

ตลอดการท้างาน 2 เดือนที่ผ่านมา เราไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน แต่เราเดินเข้าหาปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะ

เกิดขึ้น เช่น ปัญหาผลไม้ไทยที่เกิดขึ้น ล่าสุด ตนและคณะได้เดินทางไปพบเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน  

เพื่อเจรจาจัดตลาดผลไม้ไทย ในหนานหนิง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น ในเดือนตุลาคมนี้ จะมี

เทศกาลผลไม้ไทยในจีนแน่นอน ทั้งการขายมันส้าปะหลังให้กับจีนจ้านวน 2.6 หมื่นตัน กลับจากพังงา  

ก็จะเดินทางไปอินเดีย เพื่อเจราจาขายยางพารา และไม้ยาง  

นายจุรินทร์  กล่าวทักทายเกษตรกรด้วยภาษาใต้ตลอดการประชุม 

 “เห็นมาตั้งแต่ เป็น ส.ส.สมัยแรก  จนมาวันนี้เป็น รัฐมนตรี เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นคนจริงจังใน

การท้างานเป็นคนพังงาบ้านเรา  เราก็ภาคภูมิใจ และวันนี้ก็เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกร ไม่ใช่เฉพาะพังงา 

แต่ป้าว่าทุกจังหวัดก็มีความหวัง และเช่ือว่าท่านท้าได้  เหมือนกับที่น้องบ่าวคนนั้นชูป้าย ฮีโร่คนใต้ ”  

ป้าหนูเพียร หน่ึงในเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังนโยบายประกันรายได้  กล่าวด้วยใบหน้าตื่นเต้น  

---------------------------------------- 


